



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
5 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 5 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,148 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,951,572 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,238 ราย รักษาหายสะสม 1,834,730 ราย ยังรักษาอยู่ 97,470 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 80 ราย เสียชีวิตสะสม 19,542 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 78,175,959 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 249,284,338 ราย เสียชีวิต 5,044,007 ราย รักษาหาย 225,776,030 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO อนุมัติวัคซีนโควิด 19 'โควาซิน' ของอินเดีย ใช้งานกรณีฉุกเฉิน สหรัฐฯ ผู้ปกครองยังไม่มั่นใจ ให้เด็ก 5-11 ปี ฉีดไฟเซอร์ หลังอนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉิน, พบกวางหางขาวในสหรัฐฯ ติดเชื้อโควิด 19 เป็นวงกว้าง อิสราเอล พบโปรตีนในไวรัสโคโรนาทำลายหลอดเลือด ตุรกี เริ่มฉีดวัคซีน mRNA โดสกระตุ้น ซิลี ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซีลีติดโควิด อังกฤษ เป็นชาติแรกในโลกอนุมัติใช้ยาโมลนูพิราเวียร์รักษาโควิด, ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูง แพทย์เตือนฉลองคริสต์มาสต้องระวัง เกาหลีใต้ บริจาควัคซีนโควิด 19 ให้เวียดนามเพิ่มอีก 2.9 แสนโดส, เต็กนร.ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูง จีน เชื้อแพร่กระจายไปใน 19 มณฑลจากทั้งหมด 31 มณฑล เตรียมป้องกันเมืองหลวงเพื่อเตรียมจัดประชุมพรรคคอมมิวนิสต์และกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ถึง 100 วัน กัมพูชา อนุมัติใช้ยาโมลนูพิราเวียร์เป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว เมียนมา ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบโดส กว่า 7.39 ล้านคน ลาว พบผู้ป่วยติดเชื้อรายวันสูงเป็นประวัติการณ์

ประเด็นสำคัญ

1. โควิดภาคใต้ยังไม่ฟื้นวิกฤต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, สวท., ช่อง 5,7,9, TNN, Thaipbs, mcot)

- นพ.เฉวตสรร นามวาท กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 มีแนวโน้มดีขึ้น กทม. และปริมณฑล ลดลงต่อเนื่องอยู่ที่ 17% จังหวัดชายแดนใต้ 19% และจังหวัดอื่นๆ 84% แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังใน 6 จว. ได้แก่ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ (คลัสเตอร์ตลาด) ตาก (ในพื้นที่แม่สอด) ระยอง จันทบุรี (สิ่งผลไม้) และ ขอนแก่น ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อในกลุ่ม 4 จว.ชายแดนใต้ พบใน ยะลา นราธิวาส อัตราการป่วยลดลง ส่วนสงขลา ยังติดเชื้อสูงอยู่ ขณะที่ปัตตานีทรงตัว

2. โรงเรียนสั่งปิด หลังพบครูติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง INN

- รร.บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ได้สั่งปิด รร. หลังเปิดเรียนได้ 2 วัน เนื่องจากจัดงานเลี้ยงส่งย้ายครูที่รร. และพบว่าครูท่านหนึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโควิด 19 สูง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, thebangkokinsight)

- พบคลัสเตอร์ รร.คำสร้อยวิทยา อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร จนท.สสจ.มุกดาหาร พร้อมด้วย สสอ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ยกทีมปิดรร. ตรวจเชิงรุก หลังจากตรวจพบอาจารย์สอนผู้ติดเชื้อโควิด 19 เบื้องต้นพบเชื้อแล้วกว่า 80 ราย

3. พิจารณาผลพบผู้เสียชีวิตหลังรับวัคซีนโควิดเพียง 3 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, sanook, infoquest, js100, workpointtoday, nationtv)

- นพ.เฉวตสรร นามวาท กล่าวว่า การกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยไฟเซอร์ หลังฉีด SV 2 เข็ม มีรายงานผู้เสียชีวิต 6 ราย คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ว ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่เป็นเหตุการณ์ร่วมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน 1 ราย ยังสรุปไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ 1 ราย ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ 1 ราย อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 3 ราย ส่วนเหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน 3 ราย มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย และอาการแพ้รุนแรงร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย ส่วนใหญ่เสียชีวิตร่วมจากภาวะโรคอื่น

4. ยื่นฟ้อง นายกฯ, รมว.สธ., รมช.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน

- กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม 3 ราย ยื่นฟ้องนายกฯ, รองนายกฯ และรมว.สธ., รมช.สธ., กทม. และ ก.การคลัง ความผิดละเมิดเรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ จนท. ให้จำเลยร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ ทุนทรัพย์รวม 6 ล้านบาท และขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศ กทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ส่งผลให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มต้องปิดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน ศาลประทับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำ พ.5195/2564 นัดชี้สองสถาน และกำหนดแนวทางดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ วันที่ 3 ก.พ.65 เวลา 13.30 น. ที่ศาลแพ่ง รัชดาภิเษก

5. มาตรการเข้มวันลอยกระทง

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, thailandplus, Chiangmainews, TNN, pptv, Chiangmainews, thailandplus)

- อธิบดีกรมอนามัยระบุ ขอให้ผู้จัดงานประเพณีลอยกระทง ตามสถานที่ต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรการของ สส. ดังนี้ 1) กำหนดจุดเข้า-ออก 2) เลือกสถานที่จัดงานที่มีการระบายอากาศที่ดี 3) ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชม. 4) เว้นระยะห่างของบูทอย่างน้อย 1 เมตร 5) กระจายจุดลอยกระทง 6) หากมีการจัดการแสดงมหรสพ ประกวด ให้เว้นระยะห่างของผู้เข้าชมจากเวทีอย่างน้อย 5 เมตร 7) แผงลอย/พาหนะจำหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการสำหรับพื้นที่ริมบาทวิถี 8) ผู้จัดงาน ผู้ค้า ควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 9) ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลา 10) ผู้จัดงาน ต้องกำกับปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

6. การประเมินมาตรฐาน SHA

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา กล่าวถึงการประเมินมาตรฐาน SHA จะมีคกก.ลงไปสุ่มตรวจ หากไม่ผ่านจะแนะนำให้ปรับปรุง แต่หากไม่มีการปรับปรุงก็สามารถยึดคืนสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ที่อยู่หน้าร้านกลับมาได้เช่นกัน สถิติการสมัครเพื่อรับมาตรฐาน SHA ของ สส. โดย 10 อันดับสูงสุดที่เข้าประเมิน ได้แก่ 1.ภัตตาคาร 5,526 แห่ง 2.โรงแรม โฮมสเตย์ 5,305 แห่ง 3.ยานพาหนะ 4,183 แห่ง 4.บริษัทนำเที่ยว 1,534 แห่ง 5.นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 754 แห่ง 6.ร้านของที่ระลึกและอื่นๆ 733 แห่ง 7.สุขภาพและความงาม 721 แห่ง 8.ห้างสรรพสินค้า 297 แห่ง 9.การจัดกิจกรรม ประชุม โรงแรม 186 แห่ง 10.กีฬาและท่องเที่ยว 157 แห่ง

7. เตรียมบรรจุ ชรก.รุ่นโควิดกว่า 3.7 หมื่นอัตรา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, มติชนสุดสัปดาห์)

- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สส. เผยความคืบหน้ากรณีการพิจารณาการเสนอขอบรรจุ ชรก.โควิด 19 รอบใหม่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในทุกสายงาน โดยรวบรวมจากข้อมูลที่กรมต่างๆ สรุปได้ว่าจะเสนอขอรับการจัดสรรอัตรา ชรก.ตั้งใหม่ตามกลุ่มภารกิจแตกต่างกัน รวมแล้ว 27,809 อัตรา เพิ่มด้วยอัตราว่างเดิมของ สส. กว่า 9 พันอัตรา เมื่อรวมแล้วกว่า 3.7 หมื่นอัตรา หลังจากนั้นจะเสนอต่อรองนายกฯ และรมว.สส. และปลัด สส. รับทราบและขอพิจารณาเพื่อส่งเข้ากรม. ต่อไป

8. ปฏิเสธช่วยเหลือผู้ป่วยเพิ่งหายโควิดจนน้ำดับ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, บ้านเมือง

- มารดาเผยลูกชายมีประวัติเป็นผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่งหายได้ 5 วัน ขอความช่วยเหลือคนรู้จักให้พาเรือไปรับลูกชายขณะกำลังว่ายน้ำเข้าฝั่งในช่วงที่มีลมแรง แต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากกลัวติดโควิด จึงวิ่งไปหาเพื่อนบ้านอีกรายแต่ไม่ทันการณ์ ลูกชายจมน้ำดับ

9. ดาราติดโควิดหลังไปทอดกฐิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, brighttv, sanook, pptv

- ท็อป ดารณีนุช โพสต์ผ่าน IG ว่าติดเชื้อโควิด 19 หลังเดินทางจากสุวรรณภูมิไปอุดรธานี เช้ารถไปทำบุญทอดกฐินที่หนองบัวลำภู ขับรถเที่ยวต่อที่หนองคาย อยู่ระหว่างทำ HI

มาตรการ สส. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวอิศรา, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, thestandard, thaipublica)

- น.ส.รัชดา รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย กรม. อนุมัติงบกว่า 3,600 ล้านบาท สนับสนุนวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด ChulaCov19 และวัคซีนใบยา ที่ผลิตโดยคนไทยตั้งแต่นั้นมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์)

- รองนายกฯ และรมว.สส. เผยมีการประเมินแรงงานเดินทางเข้ากทม.มาเป็นจำนวนมาก ได้มอบหมายให้สถานบริการในเครือของ สส. กรมการแพทย์ อาทิ รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน สถาบันบำราศนราดูร เข้าไปบริการให้วัคซีน บูรณาการการทำงานร่วมกับควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก, สยามรัฐ, workpointtoday, Chiangmai-mail, pattyamail

- อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า มีโรงเรียนเข้าร่วมการประเมิน Thai Stop COVID Plus 37,149 แห่ง ผ่านการประเมินครบทุกข้อ 35,114 แห่ง สามารถเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัย ที่เหลืออยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อนเปิดเรียน ซึ่งต้องผ่านการรับรองจากคกก.ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอีกครั้ง และเมื่อเปิดเรียนแล้วยังคงต้องเฝ้าระวัง ติดตามประเมินและรายงานข้อมูลผ่าน MOE COVID ของสส.อย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ pptv

- นักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดใน 1 นาทีในรูปแบบสเปรย์ใช้พ่นผิวกายและบริเวณอื่นที่ต้องการได้สำเร็จ ได้รับคัดเลือกเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและเป็นของที่ระลึกในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 และได้รับการจดแจ้ง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สิทธิบัตรระดับชาติ อยู่ระหว่างถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ บ.เอสซีจี เคมิคอลส์ จก. นำไปจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชน สนใจสอบถาม Line: @cmic.chula</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เกณฑ์บรรจุข้าราชการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดสธ. กล่าวว่า อาจารย์แพทย์รามารามิบัติฯ แสดงความกังวลกรณี สธ.ออกรายละเอียดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสังกัดสำนักงานปลัดสธ.รอบที่ 1 โครงการทั่วไป ระบุว่าให้นักศึกษาแพทย์ทำคะแนนสอบได้ดีสุด 425 คนแรก มีสิทธิจับสลากเลือกโรงพยาบาลใช้ทุนจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ได้มีการร่วมประชุมหารือร่วมกับแพทยสภาชี้แจงว่าการใช้ NL (National Licensing Examination) คะแนนการประเมินความรู้ขั้นแรกไม่ใช่หลักเกณฑ์คัดเลือกคนรับราชการ เป็นเพียงเกณฑ์ที่ใช้ประเมินแพทย์ว่าผ่านหรือไม่เท่านั้น ทางแพทยสภาจะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ รายละเอียดการคัดเลือกที่ออกไปก่อนหน้านี้จึงยังไม่นำมาใช้และจะมีการทบทวนเรื่องนี้โดยจะมีการประชุมเรื่องนี้อีกครั้งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้า</p> <p>นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเรื่องจับสลากแพทย์ปี 65 ว่าการคัดเลือกแพทย์เข้าบรรจุใช้ทุนปี 2565 มีความจริงที่ซ่อนอยู่หลายประการ คือ 1.กระทรวงสาธารณสุขไม่มีตำแหน่งข้าราชการสำหรับบรรจุแพทย์จบใหม่ทุกคนเช่นในอดีต ได้มาเพียง 425 ตำแหน่ง จึงประกาศว่านี่คือรอบ 1 ส่วนรอบสองจะมีตำแหน่งแค่ไหนยังไม่มีใครรู้ แสดงว่ามีงบจำกัดในการบรรจุแพทย์มาทำงานโรงพยาบาลของรัฐ 2. ตำแหน่งมีน้อยต้องการเกณฑ์คัดเลือก เลยนาคะแนนสอบ NL มาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินสำหรับคนที่ได้คะแนนสูง 425 คนแรกมาจับสลากเลือกที่ใช้ทุน แทนที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้จับสลาก 3.สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลห่างไกลจะกลับมา</p> <p>ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ได้ทำหนังสือถึงปลัด สธ. กรณีเรื่องขอให้ทบทวนการให้คะแนนการสอบของ ศรว. มาคัดเลือกเพื่อบรรจุรับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัด สธ. ระบุว่า การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของ ศรว.เป็นการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ขั้นพื้นฐานและได้ผลการสอบเป็น ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน เท่านั้น เนื่องจากเนื้อหาในข้อสอบไม่ครอบคลุมความรู้ขั้นสูงในโรคหรือภาวะที่ซับซ้อน ขอให้ทบทวนข้อกำหนดดังกล่าว โดยไม่ใช้คะแนนของการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว.ในการจัดลำดับเพื่อบรรจุแพทย์เข้ารับราชการ</p>	
<p>เครือข่ายผู้ป่วยจี้อย่างผ.รพ.ขอนแก่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, เว็บไซต์Mgronline</p> <p>- พญ.จรรยาภรณ์ รัตนโกศล ประธานคณะกรรมการควบคุมภายในรับแจ้งเรื่องศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รพ.ขอนแก่น พร้อมบุคลากรทางการแพทย์เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นพ.ภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.ขอนแก่นให้ตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานของ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.รพ.ขอนแก่น กรณีการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ที่ส่อไปในทางมิชอบรวมถึงอีกหลายประเด็นปัญหา</p> <p>นายภัตธนสันต์ เสงี่ยมศรี ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ป่วยจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายผู้ป่วยจังหวัดขอนแก่น ฯลฯ ก็ไม่ไว้วางใจ ผอ.รพ. ขอนแก่นเช่นกัน ได้ทำหนังสือถึงปลัด สธ.เพื่อขอคำชี้แจงกรณี ผอ.รพ.ขอนแก่น กรณี นพ.เกรียงศักดิ์ มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตอยู่ ทำให้ไม่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายให้มาขึ้นบริหารงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่าง รพ.ขอนแก่น เหมือนกรณีที่ ผอ.อก. ยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ร้องเรียนพฤติกรรมของ นพ.เกรียงศักดิ์ ที่ขณะนั้นเป็น ผอ.รพ. มหาราชนครราชสีมา กรณีการจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kits 8.5 ล้านชุด และมีพฤติกรรมข่มขู่ ผอ.อก. แต่ไม่มีการตั้งกรรมการสอบความผิดทางวินัยฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา เรียกร้องให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเร็ว และขอให้มีคำสั่งย้าย นพ.เกรียงศักดิ์ เข้าส่วนกลางเหมือนข้าราชการคนอื่น ๆ ตามที่เคยปฏิบัติมา หากไม่มีการดำเนินการใดๆ ทางเครือข่ายผู้ป่วยและภาคประชาสังคม จะมีการกล่าวโทษร้องทุกข์ปลัดสธ.ตามมาตรา 157</p>	
<p>ต้นสมันไพรแข่งตลาดโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก</p> <p>- นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ยุทธศาสตร์สมุนไพรไทยสู่สมุนไพรโลก" โดยกล่าวว่า อุตสาหกรรมยาของไทยช่วงที่ประกาศใช้แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยแห่งชาติฉบับที่ 1 ได้ผลักดันสมุนไพรไทยสู่สมุนไพรโลกจากภาครัฐ โดยกำหนดเมืองสมุนไพรเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สมุนไพรแชมป์เปี้ยน 12 รายการ และมีนโยบายสมุนไพร 3 รายการ กัญชา กัญชง และกระท่อม ตั้งเป้าปี 2565 สร้างมูลค่าสมุนไพรไทย 7.8 หมื่นล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของตลาดสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดพร้อมดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อรักษาอาการไอ หัวใจและแพ้อากาศ และกลุ่มอาหารเสริม เนื่องจากความพยายามและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสรรพคุณของ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สมุนไพรมานพบางประเภทในการรับมือกับโควิด-19 รวมถึงแนวโน้มในการดูแลสุขภาพ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคของประชาชน ทั้งนี้ ได้ร่วมผลักดันกัญชาทางการแพทย์และเศรษฐกิจครบวงจร มีการสำรวจความต้องการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และความต้องการรายได้ มีการสนับสนุนการเพาะปลูกกัญชาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การผลิตยาตามข้อกำหนดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนให้กับสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน และบริหารจัดการกระจายยาส่งจ่ายโดยแพทย์แผนไทยแพทย์ /แผนปัจจุบัน</p>	
<p>โรคเมลิออยด์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรระวังป่วยโรคเมลิออยด์ ซึ่งพบมากในช่วงฤดูฝน โดยเชื้อจะอยู่ในดินและในน้ำ เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ผิวหนัง การดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ รวมถึงการสูดหายใจเอาฝุ่นจากดินที่มีเชื้อเจือปนอยู่เข้าไป แนะนำหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโคลน หากจำเป็นต้องลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังควรใส่รองเท้าบูท และรีบทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันที อาการของโรคดังกล่าวไม่มีลักษณะเฉพาะ จึงต้องอาศัยการตรวจเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการเป็นหลัก เพื่อใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัยและรักษา</p>	
<p>การสูบบุหรี่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, thailandplus, pptvhd36, thaipbs, mcot) - นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือภาวะปอดรั่ว คือ ภาวะที่มีอากาศเข้าไปแทรกอยู่ภายในช่องปอดจนเบียดเนื้อปอด ทำให้ปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่และทำงานได้ไม่ดี ส่งผลต่อการหายใจของผู้ป่วย ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน หากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ส่วนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคถุงลมโป่งพอง ที่เกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทำให้ไอ มีเสมหะ และหลอดเลือดอักเสบเรื้อรัง สารพิษในควันบุหรี่ทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ เช่น หลอดเลือดในสมองตีบ โรคมะเร็งต่างๆ โรคหัวใจหลอดเลือด และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อาจนำไปสู่โรคร้ายจนถึงแก่ชีวิตตนเองและคนรอบข้างได้ เตือนผู้สูบบุหรี่ หากหอบเหนื่อย หายใจลำบาก เจ็บแปลบบริเวณหน้าอก อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะปอดรั่วได้</p>	
<p>การจัดงานเทศกาลลอยกระทง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ผจก., โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, bangkokbiznews, nationweekend, tnn, pptvhd36, thailandplus) - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ย้ำประชาชนที่ลอยกระทงนอกบ้านและผู้เตรียมจัดงานเทศกาลลอยกระทง ปฏิบัติตาม 10 มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 พร้อมแนะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ให้เลือกใช้การลอยกระทงแบบออนไลน์ เพื่อลดการติดและแพร่เชื้อโควิด 19 ลดความแออัด และช่วยลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นด้วย</p>	
<p>สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ฐานเศรษฐกิจ) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, thailandplus) - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการอย. ร่วมกับอีก 22 หน่วยงาน จัดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564 ภายใต้ธีม “ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา” แบ่งกิจกรรมรณรงค์เป็น 3 ธีมย่อย ได้แก่ 1. ประชาพิจารณ์ต่อร่างประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 2. การสร้างความตระหนักรู้ด้านเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพโดยภาคประชาชน และ 3. การสร้างความตระหนักรู้ด้านการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์ โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันของภาคีเครือข่าย ทั้งในรูปแบบของการจัดงานเสวนาออนไลน์ การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้</p>	
<p>ยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก., ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, thailandplus, sanook, plewseengern, mcot, ch7, js100, kapook, bangkokbiznews, tnn) - นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนภัยผู้ปกครองระวังการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดออนไลน์ คือ “กาแฟซองละ 3000” อ้างสรรพคุณทำให้เกิดอาการมินเมาได้มากกว่าการเสพยาเสพติดเพียงชนิดเดียว เป็นการนำยาอ็อบเป็นผงผสมกับยาไฟว์ ไฟว์ (five - five) หรือ Erimin5 และยาเสพติดชนิดอื่น ซึ่งสารเสพติดดังกล่าวเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในกลุ่มยาหล่อมประสาท ต้องมีการควบคุมการใช้อย่างเข้มงวด หากเสพในปริมาณมากอาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ควรสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน หากพบความเสี่ยงต้องรีบเข้าไปพูดคุยด้วยเหตุผล ต้องไม่ใช้ความรุนแรง บอกล่าถึงผลเสียต่อสุขภาพรวมถึงอันตรายที่จะตามมา และรีบพาไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา</p>	
<p>เลื่อนพบตำรวจ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กรณีตำรวจ บก.ปคบ. ออกหมายเรียกผู้บริหารรพ.แห่งหนึ่ง หลังจับกุมผู้จัดการรพ.ลักลอบจำหน่ายยาฟ้าวิพิราเวียร์ ความคืบหน้าได้รับการประสานจากผู้บริหาร รพ.ดังกล่าว ขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเป็นสัปดาห์หน้า กรณีที่เกิดขึ้นผู้บริหารรพ.เข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 2541 ฐานไม่จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพ และจำนวนที่กำหนด มีการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต และโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดตาม พ.ร.บ.ยา 2510 ฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	
<p>อสม. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน) - เลขาฯกกด. กล่าวถึงกรณีที่ สธ. ออกมาท้วงติงเรื่องที่ กกด.ได้ออกหนังสือแจ้ง อสม. อสม. ที่เป็นผู้สมัครสมาชิกอบต. รวมถึงเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ว่า ขณะนี้ กกด.กำลังร่างหนังสือชี้แจงกลับไป สธ. การที่ออกหนังสือแจ้งนั้นเพื่อให้ผู้สมัครที่เป็นอสม. และผู้ช่วยหาเสียงได้รู้และระมัดระวังตัวในการหาเสียง และการดำเนินการต่างๆ ไม่ให้เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพราะมีเรื่องร้องเรียนมายังกกด.เนื่องจากบทบาทของอสม.ค่อนข้างที่จะมีมาก ส่วนเรื่องการช่วยเหลือดูแลในเรื่องของโควิดสามารถทำได้ แต่ต้องดูด้วยว่าอาจจะถูกร้องเรียนในเรื่องที่ทำ ซึ่ง กกด.ได้เตือนทั้ง อสม. และพรรคการเมือง</p>	-